

## **LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2022- 2023 VÀ LỄ RA TRƯỜNG HỌC SINH KHỐI 5 NIÊN KHÓA 2018 – 2023**

Dưới ánh nắng chói chang những ngày cuối tháng 5, khi những chùm phượng đã thấp đỏ sau những tán lá cũng là lúc thầy trò trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng sắp phải chia tay, kết thúc năm học 2022 – 2023 với biết bao kỉ niệm. Các bạn học sinh tạm gác lại những trang sách, bài vở, chỗ ngồi thân thương để bước vào một kì nghỉ hè bổ ích.

Sáng ngày 25 tháng 5 năm 2023, Trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng long trọng tổ chức Lễ bế giảng và Lễ ra trường cho học sinh lớp 5 niên khoá 2018 - 2023.



### *Nghi lễ chào cờ*

Đến dự buổi Lễ bế giảng, nhà trường vinh dự được đón các bác trong Ban Đại diện CMHS nhà trường, các bác trong Ban đại diện CMHS các lớp, các thầy cô giáo và 1266 em học sinh thân yêu.



*Đại biểu tới dự buổi Lễ bế giảng*

Mở đầu là chương trình văn nghệ vô cùng hấp dẫn do tập thể cô trò nhà trường biểu diễn đã mang đến bầu không khí sôi động và vui nhộn.





*Trình diễn với bóng*



### *Đồng diễn của học sinh khối 5*

Sau những tiết mục văn nghệ chào mừng sôi nổi của đội văn nghệ măng non là nghi lễ chào cờ nghiêm trang. Tiếp theo, toàn trường được lắng nghe báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ năm học do cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga – Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu.



### *Cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng phát biểu tại buổi lễ*

Năm học vừa qua, cô và trò nhà trường đã phấn đấu, gặt hái được nhiều thành tích đáng khen ngợi. Nhiều thầy cô giáo đạt giải trong các cuộc thi với 01 giải Nhất

cấp Quốc gia bài giảng Elearning của nhóm giáo viên: Cô Phạm Thị Nga, Cô Lương Ý Phương, Cô Nguyễn Thị Thu Hà; 01 giáo viên đạt giải Ba thi TĐTT cấp Quận – Thầy Doãn Văn Trường; cô Trần Thu Hương đạt giáo viên dạy giỏi cấp Quận và nhiều thầy cô giáo đạt giải trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Nhiều em học sinh đạt giải cấp Quận, cấp Thành phố trong các sân chơi trí tuệ, TĐTT: 01 giải Nhất cuộc thi Giai điệu tuổi hồng cấp TP, 01 giải Nhì Điền kinh cấp TP, 02 giải Ba thi Bóng đá cấp TP, 08 giải (01 Nhất, 03 Nhì, 02 Ba, 02 Khuyến khích) và rất nhiều các giải HS đạt thành tích cao trong các sân chơi trí tuệ. Nhà trường đứng Top đầu các trường trong Quận làm hồ sơ đề nghị Bằng khen của Bộ GD&ĐT ... Những thành tích ấy là món quà ý nghĩa dành tặng cho chính các thầy cô giáo, các bậc CMHS và cho chính các em học sinh đã nỗ lực, rèn luyện trong suốt năm học vừa qua. Đó cũng là sự khẳng định truyền thống học tập và phong trào dạy tốt, học tốt của cô và trò trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng.

Tiếp theo buổi lễ, cô giáo Ngô Thị Thu Ánh – Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chia tay các em học sinh lớp 5. Trong buổi lễ tri ân và trưởng thành cho các em, cô và trò đều đông đầy cảm xúc và lưu luyến. Mới ngày nào các em là những cô cậu bé lớp 1 với bao bỡ ngỡ, dưới sự dìu dắt của các thầy cô giáo, các em dần lớn khôn. Mái trường đã trở thành ngôi nhà thứ hai của các em trong suốt năm tháng học trò. Giờ phút chia tay thật nhiều điều muốn nói, những kỉ niệm dưới mái trường Đô Thị Việt Hưng sẽ theo các em trưởng thành.



*Cô giáo Ngô Thị Thu Ánh – Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng  
phát biểu chia tay HS khối 5*

Luôn đồng hành cùng nhà trường trong mọi hoạt động, đó là các bậc cha mẹ học sinh. Cũng tại buổi lễ, bác Thái Thị Lan – Trưởng Ban đại diện CMHS lớp 5A7 đã bày tỏ những suy nghĩ, sự kính trọng, tri ân của các bậc cha mẹ học sinh dành cho các thầy cô giáo ở mái trường – nơi con em mình đã gắn bó, học tập trong suốt những năm tháng qua. Cũng nhân dịp này, CMHS khối lớp 5 gửi tặng đến nhà trường 14 chiếc điều hòa các lớp đã sử dụng để bày tỏ sự tri ân và kính tặng nhà trường lãng hoa tươi thắm.



*Bác Thái Thị Lan – Đại diện CMHS khối 5 phát biểu tri ân*



*Đại diện CMHS khối 5 tặng hoa nhà trường*

Em Lê Thục San – Học sinh lớp 5A2 thay mặt cho các bạn học sinh khối 5 lên phát biểu tri ân và kính tặng các thầy cô bó hoa tươi thắm bày tỏ lòng tri ân đến các thầy cô giáo đã dạy dỗ.



*Em Lê Thục San - lớp 5A2 đại diện HS khối 5 tặng hoa thầy cô giáo*

Tiếp theo, cô giáo Phạm Thị Mai Thanh – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn nhà trường đã lên đọc quyết định khen thưởng và điều hành phân trao thưởng cho các đồng chí giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 – 2023.





*Cô giáo Phạm Thị Mai Thanh - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn  
đọc quyết định khen thưởng*



*CB-GV-NV có thành tích trong năm học 2022 - 2023*



*Cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng  
tặng quà động viên em Ngọc Thuận tham gia thi Điền kinh Toàn quốc*



*Cô giáo Ngô Thị Thu Ánh – Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng  
Trao tặng phần thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao  
cấp Thành phố, cấp Quận năm học 2022 -2023*



*Khen thưởng HS có thành tích trong học tập, rèn luyện năm học 2022 - 2023*



*Khen thưởng học sinh tích cực tham gia các phong trào*

Khép lại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Quyết – Phó Bí thư Chi đoàn phường Giang Biên đã lên nhận quyết định bàn giao danh sách các em học sinh về sinh

hoạt hè tại địa phương. Hi vọng rằng các bạn nhỏ của trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng sẽ bước vào một kì nghỉ thú vị và bổ ích.



*Nhà trường bàn giao danh sách HS về sinh hoạt hè tại địa phương*

Vậy là một năm học đã trôi qua, một lứa học sinh hôm nay chia tay mái trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng. Tất cả những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm quý giá trong suốt quãng đường 5 năm qua sẽ là hành trang vững chắc cho các em bước vào bậc học Trung học. Chia tay mái trường Tiểu học, nhà trường chúc các em học sinh khối 5 luôn tự tin khám phá cánh cửa tiếp theo và thành công trên con đường chinh phục tri thức. Chúc các em học sinh và các thầy cô giáo một mùa hè vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình!

*Một số hình ảnh tại buổi lễ:*













*Tác giả: Hoàng Thị Hiền - NVTV*